

Nơi Miền Ký Ức



Sáng tác: Nguyễn Đình Chương

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of one flat (B-flat). It features a melody line with lyrics in Vietnamese. The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and repeat signs. The lyrics are as follows:

Nghé nghiêng chân mây phía cuối chân trời xa ngỡ ngác trong lạnh giá nơi mà tuổi đời nhạt
xa xa cách nhau từ đây đôi lưá không gặp nữa không còn thấy không còn
nhỏ yêu hôn hò hoang hẻo úa chong đèn đêm mà tiếc cho mình
yêu hò mò không có những nụ cười mình bước qua lặng
đã không còn chàng đôi lóai về Chia xa đầu có nghĩa
lẻ thế thì thời xin giải từ yêu nhau quần quýt không
gi đầu có nghĩa gi bồi yêu nhau là quyến luyến phải chăng tình đã
rời giây phút êm đêm bấy lâu nay còn đầu nữa hẹn nhau cùng sớm
hết chắm dứt một mối tình giấc mộng tròn sao mà thương
tối người đã quên sao người bỏ lại tình lên kiệu hoa (Hết)
Cứ thế tiếc mỗi một thời của ăn tình một đời vẫn in
rời ngày người bước theo chông vậy là hết thật
hắn đầu mà để quên được nhau hoang vắng tâm tư vết tình này ghi vào
rời cho nguyện ước tan vào mây cho ước ước mi cay cho sầu dâng lên ngập
nhớ nghẹn ngào lời vương vấn để rồi ai bước sang ngang Phút chốc bỏ
lối một miền tình đi
vắng để suốt đời ta nhớ thương Vậy là ta

Sheet Nơi miền ký ức, file .PDF

"1. Ngõ ngàng chân mây phía cuối chân trời xa"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Nơi miền ký ức của tác giả Nguyễn Đình Chương đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Nơi miền ký ức
- Tác giả: Nguyễn Đình Chương
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/4594-noi-mien-ky-uc>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com